
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๒ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นางสาวน้ าฝน   ศิริวิชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๕. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๖. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๗. นายอภิสิทธิ์  นามเดช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๘. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

 

ผู้ขาดประชุม  (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม จ านวน ๒ คน 
 ๑. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
 ๒. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๖  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๒. นายปุระชัย  พ านัก   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายฟื้น  มิตรภาพ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นายสมพงศ์  คงเลข   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายสัญญา  หินวรรณ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๖. ส.อ.พิธิต  ชาญฉลาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

 
 
 

/เริ่มประชุม...   



-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข (ปลัด อบต.กุดบง)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง           
กล่าวชี้แจงที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง   
สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าประชุม จ านวน ๑๒ คน                   
ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประจ าที่ที่จัดไว้ และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดบง เปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ได้
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และวันนี้การ
ประชุมสมัยสามัญที่หนึ่ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเป็นวันปิดสมัยประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิด
ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ตามระเบียบวาระเอกสารได้จัดส่งรายละเอียดให้สมาชิกสภา
ทุกท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่ อง  สมาชิกสภา ขอลากิจ  ได้แก่  (๑ )นายไสว   สมบู รณ์  ส .อบต .หมู่  ๔ และ                  
นายประพันธ์  กองทรัพย์ รองประธานสภาฯ ยื่นใบลาถูกต้อง จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ที่ประชุม ทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่สภาฯ ได้เห็นชอบการก าหนด
สมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุมสมัยสามัญแรก วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประธานสภาได้    
ลงนามและปิดประกาศสมัยประชุมแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
 - สมัยสามัญท่ีหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 - สมัยสามัญท่ีสอง ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 - สมัยสามัญท่ีสาม ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 - สมัยสามัญท่ีสี่ ระหว่างวันที่ ๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญแรก ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 ที่ประชุม ทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง กฎหมาย หนังสือสั่งการ ค าสั่ง ประกาศ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุม(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑ บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 - ประธานสภาฯ แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด าเนินการ มีประเด็นใด แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ให้เสนอที่ประชุมรับรองตามระเบียบ 
 
 

/นายสมโภชน์...   



-๓- 
 

 - นายสมโภชน์  นาเหนือ ส.อบต.หมู่ ๖ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ชี้แจงที่ประชุม ขอแก้ไขค าผิดและพิมพ์ตก ดังนี้ หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๗ “นายจันทร์  มีศรี กล่าวแจงที่ประชุม”     
แก้เป็น “กล่าวแจ้งที่ประชุม” หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ “ข้อ ๑๑ มารใช้บงคับ” แก้เป็น “ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ” หน้าที่ ๔ 
บรรทัดที่ ๗ “นายฉลอง  ประสาน” แก้เป็น นายฉลอง  ประสาร” ในส่วนอ่ืน ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบเพ่ือเสนอที่
ประชุมรับรอง 
 - ประธานสภาฯ กล่าว มีสมาชิกท่านใด แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติ    
ที่ประชุมรับรอง 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
    สมัยสามัญท่ีหนึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
    มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ(ไม่มี) 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนเงิน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 

 ๕.๑ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่........ 
 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
 (ระบบอินเวอร์เตอร์) ห้องรองปลัด จ านวน ๑ ชุด 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมในญัตตินี้ ผู้บริหารเสนอขอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุความจ าเป็น ระเบียบ กฎหมาย 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง(นายทศพล  มีศรี) ชี้แจงที่ประชุม ด้วยข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส านักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ ห้องรองปลัด งบประมาณอนุมัติ 
๓๐,๙๐๐ บาท ขนาดที่ก าหนดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ราคาที่ก าหนดรวมค่าติดตั้ง รายละเอียด
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ไม่สามารถจัดหาได้ตามระเบียบ เนื่องจาก ในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับที่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคากลางที่ก าหนดไว้ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๔๐,๙๐๐ บาท ประกอบกับ
เครื่องปรับอากาศเดิมที่ ใช้อยู่ประจ าห้องรองปลัดไม่สามารถใช้งานได้ ขณะรายงานนี้  จึงมีเหตุจ าเป็น                
โอนงบประมาณเพ่ิมเติม โดยโอนจากรายการที่ยังไม่มีความจ าเป็นในการใช้จ่ายมาเพ่ิมเติม  รายละเอียดตามบัญชี
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ครั้งที่แนบ 
 ในข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓,ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/ดังนั้น… 



-๔- 
 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จึงยื่นญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง พิจารณาอนุมัติตามอ านาจ กฎหมาย และตามเหตุที่น าเรีย นชี้แจง         
พร้อมเอกสารบัญชีแนบ 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายหรือตั้งข้อสังเกตหรือไม่ หากไม่มี
ถือญัตติสภาได้ตรวจสอบแล้วไม่อภิปราย จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติ 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งท่ี........ 
    แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ 
    แขวนระบบอินเวอร์เตอร์ งบประมาณอนุมัติโอน ๔๐,๙๐๐ บาท  
    ตามบัญชีโอนแนบ มติเป็นเอกฉันท์ 

 ๕.๒ อนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ครั้งที่ .......รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขแนบ 

 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามญัตติอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่.....ให้ผู้บริหารชี้แจง เหตุผลความจ าเป็น 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ 
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน พ้ืนที่หมู่ ๑๑ บ้านิคมดงบัง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ค าชี้แจงเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าว พร้อมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่  ๑๑ บ้านนิคมดงบัง          
พิกัด ๑๘,๐๗๗๖๐๔, ๑๐๓.๐๙๓๘๙๑ โดยจัดหาติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด หอกระจายข่าว 
สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๒ หอ (เปลี่ยนแปลงเป็น) จ านวน ๑ หอ ติดตั้งล าโพงเสาไฟฟ้า 
พร้อมพาดสายสัญญาณ จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ จุด รายละเอียดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบงก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เหตุผลท่ีเปลี่ยนจาก จ านวน ๒ หอ เป็นจ านวน ๑ หอ กองช่างได้ส ารวจพ้ืนที่การตั้งหอกระจายข่าว
แล้วไม่สามารถตั้งในที่วัดได้ ประกอบกับค านวณราคาค่าใช้จ่ายยัง ใช้เท่าเดิม รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแนบส่งส าเนาให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 
 ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ จึงยื่นญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครั้งนี้ในรายการให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง พิจารณาอนุมัติตามอ านาจและกฎหมาย ตามเหตุผลที่น าเรียนที่ประชุมพร้อม
เอกสารบัญชีแก้ไขฯ แนบ  
 

/ประธานสภาฯ… 



-๕- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ตามที่ผู้บริหารชี้แจง มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 - นายวันที่  พฤคณา ส.อบต.หมู่ ๑๑ ขออภิปรายตั้งประเด็น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ 
ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงเดิม หอกระจายข่าว จ านวน ๒ หอ แก้ไขเปลี่ยนเป็นจ านวน ๑ หอ ซึ่งพ้ืนที่บ้านนิคมดงบังตั้งอยู่
บริเวณสองฝั่งถนนและขอตั้งหอที่สองบริเวณวัดแต่ติดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ตั้งหอ พ้ืนที่จึงเสนอ หากเป็นปัญหาการใช้
พ้ืนที่ก็ให้ลดหอจากเดิม ๒ หอ เป็น ๑ หอกระจายข่าย แต่มีล าโพงสายสัญญาณเดิมข้ามถนนได้จึงไม่เป็นปัญหา 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม  

 มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว พื้นที่หมู่ ๑๑ 
    งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    ค าชี้แจงฯแนบ มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติพิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
 (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามญัตติพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง         
(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งนี ้
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง (นายทศพล  มีศรี) ชี้แจงตามที่กระกรวงมหาดไทยก าหนด
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นในเขตจังหวัดฯ เพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้ก าหนดหมุดหมายไว้ ๑๓ หมุดหมาย ครอบคลุม  
มิติการพัฒนา ๔ มิต ิโดยน าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาจัดท ารายละเอียดที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนที่  ๒ และส่วนที่  ๓ การน าแผนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยการแก้ไข ตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ประกอบกับ แผนพัฒนา อบต.กุดบง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) และแผนพัฒนา อบต.กุดบง
(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ขาดการเชื่อมโยงในเชิงการพัฒนาในการจัดท าบริการสาธารณะ กิจกรรมโครงการใน
แผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการยังมิได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนตาม
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และไม่ปรากฏกิจกรรมโครงการในแผนพัฒนา อบต.กุดบง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) 
จึงได้เสนอจัดประชุมยกร่างกิจกรรมโครงการที่ยังไม่รับการแก้ไขในปี ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

/ประชาคม… 



-๖- 
 

ประชาคมท้องถิ่นได้เห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนา อบต.กุดบง (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) จึงน ารายละเอียดกิจกรรม
โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่นเพ่ิมเติมแผนพัฒนา อบต.กุดบง (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงส่งร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ในวันนี้ 
เห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนา อบต.กุดบง เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แนบส าเนาให้
ที่ประชุมแล้ว 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่ผู้บริหารชี้แจงที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
อภิปรายบ้าง ขอเปิดการอภิปราย 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ ขออภิปรายตั้งข้อสังเกต ตามร่างเพ่ิมเติมแผนที่เสนอตาม
เอกสาร ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการกิจกรรมที่เพ่ิมเติม มีข้อผิดพลาด เรื่องรายละเอียดโครงการ โครงการซึ่ง
ตามแผนยุทธศาสตร์ ขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนประกาศใช้ด้วย 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุมเพ่ือความถูกต้องชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบให้ที่ประชุม     
เริ่มพิจารณาตรวจสอบทีละแผนงานว่าถูกต้องสมบูรณ์และที่ประชุมตรวจสอบแล้วไม่มีท่านใดอภิปราย              
ขอปิดอภิปราย ขอมติที่ประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
   (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตแผ้วถางป่า ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
 บ้านหนองกุ้งเหนือต่อเนื่องเขื่อนปี ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงานโยธาและผังเมืองหนองคาย 
 ให้สภาพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามญัตติพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตแผ้วถางป่า    
ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านหนองกุ้งเหนือ รายละเอียดข้อกฎหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงที่
ประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ ตามที่ส านักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งบ้านหนองกุ้งเหนือต่อเนื่องเขื่อนปี ๒๕๕๘ ซึ่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ได้ก าหนดไว้ว่าพ้ืนที่ใดไม่มีการ
ครอบคลองและไม่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยใด ให้ถือพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นป่า การด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ว่า
จะด าเนินการอะไรต้องด าเนินการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามกฎหมาย โดยผ่าน
ความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่และผ่านความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ         
การก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวในความรับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย จึงได้ ยื่นเรื่องให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบงพิจารณาให้ความเห็นในการประกอบเรื่องยื่นขออนุญาตกับส านักงานป่าไม้
ผู้รับผิดชอบ 

/ประธาน… 



-๗- 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ ขอเปิดอภิปราย  
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ กล่าวอภิปราย การด าเนินการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นบริเวณ  
ตลิ่งริมแม่น้ าโขง สภาพป่าน่าจะไม่มี แต่กฎหมายป่าไม้ให้ถือว่าเป็นป่า การด าเนินการก่อสร้างเขื่อนหน่วยรับผิดชอบ
ยื่นขออนุญาตแผ้วถางป่าตามกฎหมาย ซึ่งเช่นเดียวกับเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านใหม่ใหม่ทรายทอง ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันตลิ่งและความมั่นคงถาวรของตลิ่งไม่น้ ากัดเซาะ สภาฯควรให้มีความเห็นตาม
กฎหมาย คือเห็นชอบให้ส านักงานโยธา เพ่ือประกอบเรื่องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามกฎหมาย 
 - ประธานสภาฯ กล่าวมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองยื่นขออนุญาตแผ้วถางป่า 
    ตามระเบียบ เพื่อประกอบเรื่องตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
    บ้านหนองกุ้งเหนือต่อเนื่องเขื่อนป้องกันตลิ่งปี ๒๕๕๘ มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ ญัตติพิจารณาใช้เงินสะสม เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการก่อสร้าง 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ๒๑๒ –บ้านโนนฤาษี กิโลเมตรที่ ๒  
  ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทดแทนถนนเดิม 
  ที่ช ารุดเสียหายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจง ตามญัตติใช้เงินสะสม เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนตาม
โครงการที่ผู้บริหารเสนอ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง(นายทศพล  มีศรี) ชี้แจง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือบริหารจัดการการจัดท า        
บริการสาธารณะ และจัดกิจกรรมสาธารณะ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต าบลบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏ     
ในแผนพัฒนา ประกอบกับนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดบง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ และในขณะนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการกฎหมายและ
งบประมาณที่จัดเก็บเอง งบประมาณที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บส่งให้มีไม่มากพอหรือเกินงบประมาณการรายรับ 
๕๗,๓๓๘,๕๐๐ บาท และไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือโอนจัดตั้งรายการใหม่ ปรกอบกับ งบแสดงสถานะ        
ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงานคลังจัดท ารายงาน ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕            
จัดส่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายภายใน
ก าหนดของปีแล้ว 
 - ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีดังนี ้
  (๑) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕       
จ านวน ๓๕,๗๗๘,๙๘๗.๖๖ บาท 



-๘- 
   

  (๒) หักส ารองตามระเบียบ 
   ๑.เงินเดือนค่าตอบแทน ๓ เดือน  –ข้าราชการการเมือง ๕๑๓,๙๙๐  บาท 
        - ข้าราชการประจ า ๒,๒๘๐,๑๘๐  บาท 
   ๒.สาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ๕,๗๓๓,๘๕๐ บาท 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชี เงินฝากธนาคารน าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ           
จ านวน ๒๗,๒๔๕,๙๖๗.๖๖ บาท 
  (๓) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น(ก.ท.บ.) เรียบร้อยแล้ว(ปี ๒๕๖๖) 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารน าไปใช้ได้ จ านวน ๒๗,๒๔๕,๙๖๗.๖๖ บาท 
ผู้บริหารมีนโยบายใช้เงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้เงื่อนไข ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
จึงเสนอญัตติใช้เงินสะสมเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบให้กองช่างหน่วยรับผิดชอบโครงการจัดท า
รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒-บ้านโนนฤาษี                
กิโลเมตรที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางบดแน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่น       
ใช้เงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนคอนกรีตเดิมที่ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมบ ารุงปกติได้ โดยจัดท าผิวจราจรตามแบบ 
ติดตั้งป้ายเครื่องหมายบังคับและอุปกรณ์ความปลอดภัย งบประมาณใช้เงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 การใช้เงินสะสมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ได้รับรองถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ 
โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านกิจการโครงการที่บ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) และหักเงินส ารอง
ตามระเบียบและค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง และเสถียรภาพในระยะยาว        
จึงเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ๒๑๒ – บ้านโนนฤาษี กิโลเมตรที่ ๒ 
งบประมาณใช้เงินสะสม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่กล่าวแจ้งข้างต้น จึงเสนอท่ีประชุมสภาฯ พิจารณา 
 - ประธานสภาฯ กล่าวแจ้งที่ประชุม ตามญัตติพิจารณาใช้เงินสะสม เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง ๒๑๒ – บ้านโนนฤาษี กิโลเมตรที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ
ใช้เงินสะสม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถิ่น ให้ที่ประชุมพิจารณา ขอเปิดการอภิปราย 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ อภิปราย ตามระเบียบ การเงินของท้องถิ่น ข้อ ๘๙  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งเกี่ยวกับ
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ        
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

/(๒) ได้ส่ง… 



-๙- 
 

 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และอีกร้อยละ ๑๐ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ตามค าชี้แจงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เงื่อนไขข้อ(๒)(๓) (๔)รายละเอียดครบถ้วน แต่ (๑) 
ภายใต้เงื่อนไขโครงการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่และเป็นกิจการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ ต้องพิสูตร
ได้ว่าโครงการที่ขอใช้เงินสะสมเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริง จึงตั้งข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวไว้ เพียงแต่
กล่าวว่าเป็นการรื้อถนนที่ช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ ประกอบมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาให้รอบคอบ ภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมาย และเป็นอ านาจของสภาว่าให้ใช้หรือไม่ 
 - นายฉลอง  ประสาร ส.อบต.หมู่ ๑๒ ในฐานะพ้ืนที่ก่อสร้างและเป็นผู้ใช้เส้นทางถนนดังกล่าว 
อบต. ได้จัดท ามาหลายปี และเกิดช ารุดแตกหัก ยากแก่การซ่อมบ ารุง ชั้นพ้ืนทางยกสูง และแตกหักเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง การน าเงินสะสมใช้เพื่อจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมายแล้ว 
 - นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ อภิปราย บริเวณสะพานเชื่อมต่อถนนสูงมาก จะแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุอย่างไร จากการจัดท าโครงการผิวจราจร ๕ เมตร แต่สะพานกว้าง ๘ ถึงเก้าเมตร ช่วงคอสะพาน 
จะเสริมอย่างไร 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม เพ่ิมเติม ตามที่สมาชิกอภิปราย โครงการ
ดังกล่าวที่ใช้เงินสะสมได้ตรวจสอบและยืนยันเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริง และอยู่ภายใต้
เงื่อนไขข้อกฎหมาย บริเวณสะพานได้ออกแบบมีราวกันตก ช่วงคอสะพานข้างละ ๒๐๐ เมตรแล้ว 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯท่านใด อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิด     
การอภิปราย และ ขอมติที่ประชุม 
 

 มติทีป่ระชุม อนุมัติใช้เงินสะสม จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดท าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ๒๑๒ – บ้านโนนฤาษี กิโลเมตรที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับท้องถิ่น เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน มติเป็นเอกฉันท์ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม การด าเนินการประชุมได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว 
ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอปดิสมัยประชุมสามัญที่หนึ่ง ขอบคุณ 
  

 ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๕๐ น. 
 

        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


